



Qua phần trình bày trong mục "Lá Lành Lá Rách" của AH Lê Khắc Thi và bài "Thay Lời Kêu Gọi" của AH Phan Đình Tăng trong LTAHCC số 21.

Ban Phụ-trách AHCC Miền Tây Bắc Hoa-Kỳ, và có lẽ là hầu hết anh em AH đều đồng-ý là ngoài việc thất-chắc mỗi liên-lạc, tương thân tương ái, và giúp-đỡ, hướng-dẫn trong tình ái-hữu giữa anh em ở hải-ngoại, chúng ta còn phải hướng về các AH ở quê nhà, những đồng-nghiệp ít may-mắn hơn chúng ta, đang lâm vào cảnh khốn cùng. những người bạn cùng nghề, cùng trường, cùng thầy, cùng Sứ, đã chia-sẻ với nhau ít nhiều kỷ-niệm trong bao năm qua, đang thật-sự cần sự tương-trợ của chúng ta.

Vấn-đề được đặt ra là làm sao để có tiền, không cần nhiều lắm nhưng phải có đều đều để duy-trì sự tương-trợ trong khả-năng chúng ta có-thể làm được mà :

- Không gây sự khó-khăn, phiền-hã rắc-rối cho anh em bên nhà.

- Tránh được tai-tiếng, sự suy-bĩ nếu có sau này.

Trong tình-trạng hiện-tại, có lẽ cách duy-nhất để có tiền giúp-đỡ anh em bên nhà là trông cậy vào sự đóng-góp của anh em chúng ta, dĩ-nhiên là tự-nguyện và tùy khả-năng của mỗi AH theo đề-nghị của AH Phan Đ. Tăng, lấy trung-bình mỗi AH 5 \$ mỗi tháng, xét ra cũng rất vừa phải với khả-năng của đa số AH, và cũng vừa đáp-ứng nhu-cầu tương-trợ trong giai-đoạn hiện-tại.

Nếu lấy mức trung-bình 150 AìHữu đóng đều-đặn, hằng tháng chúng ta có khoản độ 750 \$ để giúp cho 15 gia đình

bạn bè chúng ta qua được cơn túng-quần.

Một số AH đã hưởng-ứng lời kêu gọi của AH P.Đ.Tăng và AH L.K.Thi, đã gửi tiền về cho Ban Phụ-trách (Xin xem danh sách ở mục báo-cáo tài-chánh). Một số khác chưa gửi về vì chưa biết ban phụ-trách mới sắp-xếp việc tương-trợ ra sao. Để giúp các AH dễ-dàng hơn trong việc gửi chi-phiếu về đóng-góp quý, tương-trợ AH, Ban Phụ-trách đính-kèm mỗi số "AH-CC" một phong-bĩ có sẵn địa-chỉ, các bạn chỉ việc bỏ chi-phiếu vào là xong, và để khỏi mất thì-giờ các bạn viết chi-phiếu nhiều lần, vừa dễ quên, vừa lười không ra địa-chỉ Ban Phụ-trách, xin các bạn viết cho từng kỳ 4 tháng, 6 tháng, hay một năm như đa số các AH đã thực-hiện. Vừa tiện cho các bạn, Ban Phụ-trách lại nắm vững được tình-hình tài-chánh để dự-trù việc phân-phối hợp-lý và kịp-thời cho các bạn bên nhà.

Bây giờ xem như chúng ta đã có tiền, nhưng phải chọn ai để giúp, làm sao biết được hoàn-cảnh từng cá-nhân để cân-nhắc lựa-chọn, phải gửi cho ai trước ai sau? ai nhiều ai ít?.....

Chúng ta không thể chọn người đại-diện liên-lạc ở bên nhà để tìm hiểu hoàn-cảnh từng AH để đề-nghị giúp-đỡ, vừa có vẻ lớn chuyện, không thể có một ai can-đán nói việc này vì phương-tiện giao-thông khó-khăn, trong cùng tỉnh, cũng thành-phố đi lại với nhau còn khó huống-hớ cách xa nhau cả năm bảy trăm, có khi cả ngàn cây số, mà có làm được đi nữa cũng không bạn nào giám làm vì sẽ rắc-rối với CS vô cùng. Nói chuyện nhớ một bạn đứng ra nhận tiền để chuyển lại cho năm ba bạn thân cũng đã khó rồi.

Vi vậy, Ban Phụ-trách đề-nghị sẽ